



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางจากสะพานข้ามลำน้ำบริบูรณ์ไปบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโพธิ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* * * * *

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางจากสะพานข้ามลำน้ำบริบูรณ์ไปบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโพธิ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕,๔๒๕ ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุกสองข้างทางยาว ๑,๐๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (หรือตามสภาพถนนเดิม) ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างฯ ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๒๑,๔๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ตัดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีหนังสือรับรองผลงานเกี่ยวกับงานประเภท งานก่อสร้างอาคาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน เอกชนที่หน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือและเป็นผลงานที่ทำสำเร็จในสัญญาเดียวกันเท่านั้น
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โพธิ์ (ผู้ไม่มาดูสถานที่ในวันและเวลาที่กำหนดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ถือว่าทราบพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลภายหลังไม่ได้)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ทำการอำเภอเมืองนครราชสีมา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙/ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง www.banphokorat.go.th และเว็บไซต์ของท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา www.nakhonratchasima.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔ - ๒๐๖๑๖๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)



(นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์